

Số: 86 /BC-CC

Quảng Trị, ngày 21 tháng 02 năm 2022

## **BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2021 PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2022**

### **I. ĐẶC ĐIỂM CHUNG**

#### **\* Tình hình cơ cấu tổ chức biên chế của Chi cục:**

- Số lượng phòng: 03 phòng (Thanh tra, Hành chính tổng hợp, Nghiệp vụ).
- Lãnh đạo đơn vị: 01 Chi cục trưởng, 01 Phó Chi cục trưởng.
- Tổng số cán bộ, công chức, viên chức: 13 cán bộ.

Trong đó:

- + Công chức: 11 cán bộ (bao gồm Lãnh đạo).
- + Viên chức: 01 cán bộ (Đang đợi thi chuyển ngạch sang Công chức).
- + Hợp đồng lao động: 01 cán bộ.

- Theo trình độ đào tạo: 01 Dực sỹ CK I, 02 Thạc sỹ, 01 BS YHDP, 01 CN YTCC, 05 KS, CN thực phẩm, sinh học, 01 CN Luật, 01 CN Kế toán, 01 Lái xe đơn vị.

### **II. BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2021**

#### **1. Về hoạt động Chi bộ:**

**1.1. Việc quán triệt, tổ chức thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết, chỉ thị, quyết định, kết luận của cấp trên; xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch công tác của tập thể:** Trong quá trình lãnh đạo chỉ đạo đơn vị, cấp ủy, chi bộ Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm thường xuyên tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ về chủ nghĩa – Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; quán triệt, thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; đấu tranh với mọi biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”, chống mọi biểu hiện tiêu cực về suy thoái chính trị, tư tưởng và đạo đức lối sống của người đảng viên. Thường xuyên thực hiện đầy đủ có hiệu quả công tác chính trị tư tưởng theo chỉ đạo Đảng bộ Sở Y tế.

**1.2. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo các mặt công tác của cơ quan, đơn vị trong năm; kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được cấp có thẩm quyền giao, phê duyệt trong năm:** Ngay từ đầu năm 2021, Chi bộ đã ban hành Nghị quyết lãnh đạo thực hiện Chương trình, kế hoạch công tác đảm bảo an toàn thực phẩm năm 2021 trong toàn tỉnh. Trên cơ sở đó, đơn vị Chi cục đã lập kế hoạch triển khai cho tất cả các phòng, và chỉ đạo các huyện thực hiện chỉ tiêu, kế hoạch công tác được giao. Đặc biệt, định hướng

nội dung công tác thanh, kiểm tra chất lượng an toàn thực phẩm nhằm nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ công tác thanh tra góp phần đảm bảo thực phẩm được an toàn.

**1.3. Việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ và các quy định, quy chế làm việc:** Trong quá trình lãnh đạo điều hành, Chi bộ, lãnh đạo đơn vị luôn thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ trong mọi hoạt động của chi bộ, cơ quan đơn vị. Tất cả các hoạt động đều được công khai, dân chủ, thảo luận, phát huy trí tuệ tập thể trong việc đề ra chủ trương, phương hướng, nhiệm vụ của Chi bộ Đảng và đơn vị.

**1.4. Việc đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí:** Tập thể chi ủy chi bộ luôn thực hiện tốt vai trò lãnh đạo và tuyên truyền đến từng cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TW, của Bộ Chính trị trong việc nâng cao trình độ, xây dựng bản lĩnh chính trị và tự rèn luyện đạo đức, lối sống; thực hiện nghiêm túc tự phê bình và phê bình, kiên quyết không để "tự diễn biến" về những mâu thuẫn mất đoàn kết xảy ra trong đơn vị.

**1.5. Kết quả lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng và thi đua, khen thưởng:** Thực hiện công tác kiểm tra, giám sát của đảng ủy Sở Y tế: Chi bộ có báo cáo tự kiểm tra việc thi hành Điều lệ Đảng theo quy định và làm tốt công tác quán triệt quy định Điều lệ Đảng và các văn bản hướng dẫn thi hành, 100% đảng viên đã nghiêm túc chấp hành nhiệm vụ được quy định tại Điều 2 của Điều lệ Đảng. Chi bộ tập trung kiểm tra đảng viên, cán bộ chi cục chấp hành nghiêm pháp luật của Nhà nước, kỷ luật của Ngành, nhất là quy chế hoạt động đoàn thanh, kiểm tra chất lượng an toàn thực phẩm. Trong năm 2021, không có đảng viên, cán bộ vi phạm kỷ luật.

**1.6. Tổ chức chào cờ và sinh hoạt tư tưởng dưới cờ sáng thứ 2, tuần đầu tháng:** Chi bộ đã quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc việc chào cờ và sinh hoạt tư tưởng dưới cờ sáng thứ 2, tuần đầu tháng trong năm 2021 cho toàn thể 100% cán bộ, công chức, viên chức trong Chi cục.

## **2. Về hoạt động Công đoàn:**

### **2.1. Hoạt động chăm lo đời sống cho đoàn viên và người lao động:**

Phối hợp với Chính quyền xây dựng quy chế dân chủ ở cơ sở: Quy chế làm việc, quy chế khen thưởng, quy chế chi tiêu nội bộ..., có Chủ tịch công đoàn nằm trong các hội đồng của cơ quan.

Đã phối hợp với chính quyền tổ chức hội nghị cán bộ, công chức đúng thời hạn, thực hiện công khai những việc như giám sát việc thực hiện các chế độ chính sách đảm bảo tính công bằng hợp lý như: lương, phụ cấp, các chế độ BHXH... 100% CCVC tham gia đóng các loại Bảo hiểm và các chế độ chính sách theo đúng quy định.

Ban Chấp hành CĐCS phối hợp với Chính quyền Chi cục thường xuyên chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho CCVC, tham mưu kinh phí hỗ trợ CCVC trong các dịp lễ, tết, đảm bảo đúng chế độ chính sách; Kịp thời sẻ chia, thăm hỏi đoàn viên công đoàn khi gặp ốm đau, gia đình có việc hiếu, hỷ... (Chi thăm hỏi ốm đau, hiếu hỷ cho các đoàn viên và người thân, Phần quà vào các dịp lễ: 2/9; 30/4; Tết cổ truyền...)

Phối hợp với chi đoàn thanh niên tổ chức lễ biểu dương khen thưởng cho các cháu là con CBCCVC trong cơ quan đạt danh hiệu học sinh giỏi, học sinh tiên tiến cho

các cháu, tổ chức tặng quà cho các cháu thiếu nhi con CCVC nhân ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6 và Tết Trung thu cho 100% con của đoàn viên cơ quan.

Ngoài những hoạt động chính trên, CĐCS còn phối hợp với chính quyền trong việc thực hành tiết kiệm trong các hoạt động của cơ quan, hàng năm 100% cán bộ công nhân viên chức đều có thu nhập tăng thêm.

## **2.2. Hoạt động xã hội, đền ơn, đáp nghĩa, tương thân, tương ái:**

Với tinh thần tương thân, tương ái, CCVC luôn hưởng ứng và tích cực tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện. Trong năm 2021, 100% đoàn viên công đoàn đã tích cực tham gia đóng góp ủng hộ các quỹ xã hội, từ thiện như: Quỹ bảo trợ trẻ em, Quỹ đền ơn đáp nghĩa, Quỹ vì người nghèo, ủng hộ đồng bào bị thiên tai, lũ lụt...

Số lượng đoàn viên công đoàn không nhiều (13 cán bộ đoàn viên), phần lớn nữ nằm trong độ tuổi sinh nở, nuôi con nhỏ nhưng đều tham gia đầy đủ các hoạt động hiến máu nhân đạo, hàng năm đều có 03 đoàn viên công đoàn tham gia.

## **2.3. Tổ chức các phong trào thi đua yêu nước:**

Hoạt động phong trào luôn là hoạt động trung tâm mà CĐCS hướng tới, tuy số đoàn viên công đoàn không nhiều, đặc thù công việc của các đoàn viên phần lớn thời gian kiểm tra, giám sát ngoài cộng đồng nhưng ở CĐCS vẫn có đầy đủ các hoạt động:

CĐCS đã phối hợp với chính quyền phát động phong trào thi đua thực hiện tốt nhiệm vụ và thực hiện thay đổi tác phong trong công tác đến 100% đoàn viên công đoàn, 02 đoàn viên công đoàn đề nghị UBND tỉnh tặng bằng khen, 01 đoàn viên công đoàn đề nghị tặng Bằng khen Thủ tướng và Tập thể Chi cục đề nghị tặng Huân chương Lao động hạng 3.

Trong năm 2021, CĐCS Chi cục được Ban chấp hành LĐLĐ tỉnh tặng Bằng khen, 02 đoàn viên công đoàn được Công đoàn ngành Y tế tặng Giấy khen, 100% đoàn viên công đoàn hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

## **2.4. Công tác nữ công:**

Ban Nữ công công đoàn Chi cục đã tham mưu cho Chi bộ, Lãnh đạo đơn vị và công đoàn Chi cục tuyên truyền triển khai các Nghị Quyết của Đảng về công tác phụ nữ trong thời kỳ mới, bình đẳng giới và vì sự tiến bộ phụ nữ. Ban Nữ công cũng đã tổ chức các hoạt động nhân ngày Quốc tế Phụ Nữ (8/3), ngày Gia đình Việt nam (28/6), ngày phụ nữ Việt nam 20/10) bằng các hình thức toạ đàm truyền thống, sinh hoạt tập thể, tham quan các danh lam thắng cảnh.

Phong trào Thi đua Giỏi việc nước đảm việc nhà được triển khai và duy trì hoạt động thường xuyên, đã phát huy tối đa lực lượng nữ CNVC-LĐ tham gia học tập nâng cao tay nghề, hoàn thành tốt công tác chuyên môn, phát triển kinh tế gia đình, nuôi con khoẻ dạy con ngoan, xây dựng cuộc sống bình đẳng, tiến bộ, ấm no, hạnh phúc

Ghi nhận năm 2021: 100% đoàn viên nữ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trở lên, có 02 đoàn viên nữ công đoàn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, 01 đoàn viên công đoàn nữ tặng bằng khen UBND tỉnh, 01 đoàn viên công đoàn tặng Giấy khen Công đoàn ngành, 08 đoàn viên nữ công đoàn tặng Giấy khen giám đốc Sở Y tế. 100% gia đình đoàn viên nữ đều đạt gia đình văn hóa, nuôi con khỏe, dạy con ngoan.

## **2.5. Hoạt động hỗ trợ phòng chống covid:**

Không phải đơn vị trực tiếp tham gia đến công tác phòng chống dịch covid, nhưng CĐCS Chi cục đã trực tiếp ủng hộ 2.600.000 đồng vào quỹ phòng chống covid của Công đoàn ngành và Ủy ban mặt trận tổ quốc phát động, đã vận động các cơ sở thực phẩm thuộc thẩm quyền quản lý mình ủng hộ vật phẩm và tiền cho cán bộ trực tiếp thực hiện công tác phòng chống dịch tại các khu cách ly, khu điều trị, các chốt, phòng xét nghiệm và đoàn cán bộ y tế hỗ trợ cho miền nam: 474 kết nước, 190 bình 20 lít nước, 40 kết nước tăng lực Supper Horse, 7.900.000 đồng, có 02 đoàn viên công đoàn, được Sở Y tế điều tham gia hỗ trợ trong công tác phòng chống dịch.

### **3. Về hoạt động Đoàn thanh niên:**

Hiện nay phân đoàn Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm chỉ có 02 đoàn viên. Với đội ngũ đoàn viên tuy hạn chế về số lượng nhưng đã tích cực tham gia đầy đủ các hoạt động phòng trào của Chi đoàn và Đoàn cơ sở phát động như : phong trào kỷ niệm ngày quốc tế thiếu nhi 1/6, Tết Trung thu, chương trình ủng hộ áo ấm và chăn ấm cho trẻ em nằm non miền núi, hoạt động thăm và tặng quà cho bệnh nhân điều trị nội trú tại Bệnh viện đa khoa khu vực Triệu Hải, chung tay giải cứu nông sản cho tỉnh Hải Dương, tham gia chương trình ‘Ngày thứ 7 tình nguyện – chung tay bảo vệ môi trường’, chương trình giám sát phòng, chống dịch Covid-19 tại các khu công nghiệp, phát khẩu trang miễn phí cho người dân tại chợ Cầu, Gio Linh chương trình kết nối yêu thương và nhiều hoạt động liên quan đến những ngày lễ lớn của Đảng.

### **4. Về công tác chuyên môn:**

#### **4.1. Công tác tham mưu và ban hành các văn bản:**

*\* Chi cục ATVSTP đã tham mưu Sở Y tế trình UBND tỉnh ban hành:*

- Quyết định số 122/QĐ-UBND ngày 19/01/2021 về Kiện toàn Ban chỉ đạo liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh Quảng Trị.

- Quyết định số 10/2021/QĐ-UBND ngày 07/4/2021 về Ban hành quy định phân công, phân cấp trách nhiệm quản lý nhà nước về ATTP thuộc trách nhiệm quản lý ngành Y tế trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

- Quyết định số 1081/QĐ-UBND ngày 06/5/2021 về việc Công bố Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới; thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế tỉnh Quảng Trị.

- Kế hoạch số 141/KH-UBND ngày 18/8/2021 về Bảo đảm an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2021-2025.

- Quyết định số 4346/QĐ-UBND ngày 24/12/2021 về Ban hành Quy chế phối hợp trong quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

*\* Chi cục ATVSTP đã tham mưu giúp BCĐLN về VSATTP tỉnh ban hành:*

Kế hoạch số 72/KH-BCĐLNVSATTP ngày 28/12/2020 của Ban chỉ đạo liên ngành vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh Quảng Trị triển khai công tác đảm bảo an toàn thực phẩm Tết Nguyên Đán Tân Sửu và mùa Lễ hội Xuân năm 2021; Công văn số 84/BCĐ-ATTP ngày 20/01/2021 v/v Tuyên truyền thông điệp bảo đảm ATTP Tết Nguyên đán và mùa Lễ hội Xuân năm 2021. Báo cáo số 65/BC-BCĐ ngày 19/3/2020 về việc Triển khai Kế hoạch bảo đảm an toàn thực phẩm Tết Nguyên đán Tân Sửu và mùa Lễ hội Xuân 2021. Kế hoạch số 62/KH-BCĐ ngày 24/3/2021 về việc Triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2021; Báo cáo số 118/BC-BCĐ ngày 28/5/2021 Tháng hành

động vì An toàn thực phẩm năm 2021. Công văn 1740/BCD-ATTP ngày 20/8/2021 về thực hiện kế hoạch số 141/KH-UBND ngày 18/8/2021 của UBND tỉnh Quảng Trị; Công văn số 1829/BCD - ATTP ngày 30/8/2021 về việc Tăng cường bảo đảm an toàn thực phẩm Tết Trung thu năm 2021. Báo cáo số 279/BC-BCD ngày 07/10/2021 về công tác an toàn thực phẩm trong dịp tết trung thu năm 2021.

**\* Chi cục ATVSTP đã tham mưu giúp Sở Y tế ban hành:**

Kế hoạch số 04/KH-SYT ngày 11/01/2021 Triển khai Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 13/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc “Tiếp tục tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về ATTP trong tình hình mới” trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. Quyết định số 42/QĐ-SYT ngày 12/01/2021 về thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật về ATTP tại các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu và Lễ hội Xuân 2021 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị; Kết luận Thanh tra số 275/KL-SYT ngày 03/3/2021 Kết quả thanh tra ATTP Tết Nguyên đán Tân Sửu và Lễ hội xuân năm 2021. Kế hoạch số 32/KH-SYT ngày 05/4/2021 Phối hợp triển khai tổ chức Lễ phát động “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2021 tại huyện Gio Linh; Quyết định số 649/QĐ-SYT ngày 19/4/2021 về thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật về ATTP tại các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm trong dịp Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2021 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. Quyết định số 1284/QĐ-SYT ngày 30/6/2021 về phân công thực hiện nhiệm vụ quản lý về an toàn thực phẩm thuộc lĩnh vực Y tế và tiếp nhận công bố, kiểm tra, giám sát chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. Quyết định 1403/QĐ-SYT ngày 07/7/2021 về phê duyệt danh sách các cơ sở sản xuất, kinh doanh, chế biến thực phẩm và dịch vụ ăn uống thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Chi cục ATVSTP. Kế hoạch số 95/KH-SYT ngày 30/12/2021 về bảo đảm an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2021-2025.

**\* Chi cục ATVSTP đã ban hành:**

Quyết định số 19/QĐ-CC ngày 08/01/2021 về Giám sát ATTP Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị; Kế hoạch 07/KH-CC ngày 05/01/2021 về Truyền thông và giám sát an toàn thực phẩm Tết Nguyên đán Tân Sửu và Lễ hội Xuân 2021; Công văn số 57/CC-NV ngày 19/01/2021 về việc Tuyên truyền thông điệp bảo đảm ATTP Tết Nguyên đán 2021;

Quyết định số 156/QĐ-CC ngày 24/2/2021 về thành lập đoàn giám sát và điều tra ngộ độc thực phẩm; Quyết định số 157/QĐ-CC ngày 24/2/2021 về thành lập đoàn thanh tra tại cơ sở để xảy ra ngộ độc thực phẩm; Quyết định số 172/QĐ-CC ngày 04/3/2021 về thành lập đoàn tiếp tục giám sát và điều tra ngộ độc thực phẩm; Quyết định số 185/QĐ-CC ngày 09/3/2021 về Thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật về hoạt động kinh doanh thực phẩm chức năng tại các cơ sở kinh doanh dược trên địa bàn tỉnh Quảng Trị; Quyết định số 205/QĐ-CC ngày 15/3/2021 v/v thành lập đoàn giám sát an toàn thực phẩm tại bếp ăn tập thể, căn tin trường học trên địa bàn huyện Vĩnh Linh; Tờ trình số 275/TTr-CC ngày 08/4/2021 v/v xin treo băng rôn tuyên truyền bảo đảm an toàn thực phẩm vì ATTP năm 2021; Công văn số 293/CC-NV ngày 09/4/2021 về hưởng ứng tuyên truyền “Tháng hành động vì ATTP” năm 2021; Kế hoạch số 295/KH-CC ngày 12/4/2021 về Giám sát an toàn thực phẩm phục vụ Lễ hội thống nhất non sông, khai trương mùa du lịch biển đảo và Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2021 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị; Quyết định số 302/QĐ-CC ngày 14/4/2021 về thành lập đoàn giám sát, kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn tỉnh; Quyết định số 349/QĐ-

CC ngày 11/5/2021 về thành lập tổ thường trực ATTP phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. Quyết định số 466/QĐ-CC và 467/QĐ-CC ngày 16/7/2021 về thành lập đoàn thẩm định cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm; Quyết định số 469/QĐ-CC và 470/QĐ-CC ngày 19/7/2021 v/v thành lập đoàn thanh tra việc chấp hành quy định của pháp luật về ATTP tại các cơ sở sản xuất nước uống đóng chai; Quyết định số 490/QĐ-CC ngày 22/7/2021 về thành lập đoàn giám sát việc đảm bảo ATTP tại điểm cung cấp suất ăn sẵn cho các khu cách ly tập trung; Quyết định số 513/QĐ-CC ngày 26/7/2021, Quyết định số 543/QĐ-CC ngày 30/7/2021, Quyết định số 565/QĐ-CC ngày 05/8/2021, Quyết định số 598/QĐ-CC; Quyết định số 722/QĐ-CC về thành lập đoàn thẩm định cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm; Quyết định số 531/QĐ-CC ngày 29/7/2021 về thành lập đoàn giám sát việc đảm bảo ATTP tại điểm cung cấp suất ăn sẵn cho các khu cách ly tập trung; Quyết định số 613/QĐ-CC v/v thành lập đoàn kiểm tra việc chấp hành pháp luật về an toàn thực phẩm đối với mặt hàng nước uống đóng bình tại địa bàn xã Triệu Trạch, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị; Quyết định số 674/QĐ-CC về thành lập đoàn giám sát và điều tra ngộ độc thực phẩm; Quyết định số 705/QĐ-CC về thành lập đoàn kiểm tra, giám sát an toàn thực phẩm phục vụ Lễ Khánh thành dự án Trạm biến áp 220kV; Quyết định số 717/QĐ-CC ngày 21/10/2021 (Đoàn số 1) và 718/QĐ-CC ngày 21/10/2021 (Đoàn số 2) về kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm tại các cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm trên địa bàn tỉnh; Quyết định số 731/QĐ-CC ngày 08/11/2021 (Đoàn số 1) và 730/QĐ-CC ngày 08/11/2021 (Đoàn số 2) về Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về hoạt động kinh doanh thực phẩm chức năng tại các cơ sở kinh doanh dược trên địa bàn tỉnh Quảng Trị; Quyết định số 749/QĐ-CC ngày 24/11/2021 v/v thành lập đoàn giám sát và lấy mẫu mỗi nguy an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh; Quyết định số 765/QĐ-CC ngày 30/11/2021 về Thành lập đoàn thanh tra về việc chấp hành pháp luật về an toàn thực phẩm tại các cơ sở kinh doanh thực phẩm trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. Quyết định số 849/QĐ-CC ngày 20/12/2021 về thành lập đoàn giám sát và lấy mẫu mỗi nguy an toàn thực phẩm Tết Nguyên đán Nhâm dần năm 2022. Quyết định số 850/QĐ-CC ngày 20/12/2021 về thành lập đoàn thanh tra việc chấp hành pháp luật về an toàn thực phẩm tại các cơ sở kinh doanh thực phẩm trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đợt 2 năm 2021. Kế hoạch số 845/KH-CC ngày 17/12/2021 về Truyền thông và giám sát an toàn thực phẩm tết nguyên đán Nhâm Dần và mùa Lễ hội Xuân 2022.

## **4.2. Hoạt động thanh tra, hậu kiểm chất lượng ATTP:**

### **4.2.1. Số đoàn thanh kiểm tra:**

Tổng số đoàn thanh tra, kiểm tra: 16 đoàn. Trong đó: liên ngành: 03 đoàn; chuyên ngành: 13 đoàn.

### **4.2.2. Kết quả thanh kiểm tra:**

*Bảng 1: Kết quả thanh tra, kiểm tra*

TT	Loại hình cơ sở thực phẩm	Tổng số cơ sở quản lý	Số lượt CS được thanh, kiểm tra	Số lượt cơ sở đạt	Tỷ lệ % đạt
1	Sản xuất, chế biến	181	95	90	94,74
2	Kinh doanh	0	202	178	88,12

TT	Loại hình cơ sở thực phẩm	Tổng số cơ sở quản lý	Số lượt CS được thanh, kiểm tra	Số lượt cơ sở đạt	Tỷ lệ % đạt
3	Dịch vụ ăn uống	93	02	0	0
4	Bếp ăn tập thể	62	-	-	-
5	Thức ăn đường phố	0	-	-	-
<b>Tổng số (1+2+3+4+5)</b>		<b>336</b>	<b>299</b>	<b>264</b>	<b>88,29</b>

Bảng 2: Tổng hợp kết quả kiểm tra, thanh tra Chi cục thực hiện

TT	Tổng hợp tình hình vi phạm	Số lượng	Tỷ lệ %
1	Số lượt cơ sở được thanh tra, kiểm tra	299	
2	Số cơ sở có vi phạm	29	9,7
3	Số cơ sở vi phạm bị xử lý	29	100
Trong đó:			
3.1 Hình thức phạt chính:			
	Số cơ sở bị cảnh cáo	-	-
	Số cơ sở bị phạt tiền	29	100
	Tổng số tiền phạt	51.384.000 đ	
3.2 Hình thức phạt bổ sung, biện pháp khắc phục hậu quả			
*	Số cơ sở bị đóng cửa	-	-
*	Số cơ sở bị đình chỉ lưu hành sản phẩm	-	-
	Số sản phẩm bị đình chỉ lưu hành	-	-
*	Số cơ sở bị tiêu hủy sản phẩm	3	10,34
	Tổng số loại sản phẩm bị tiêu hủy	20	-
*	Số cơ sở phải khắc phục về nhãn	3	10,34
	Số loại SP có nhãn phải khắc phục	-	-
*	Các xử lý khác		-
3.3	Chuyển hồ sơ sang cơ quan khác	-	-
3.4	Số cơ sở vi phạm nhưng không xử lý (chỉ nhắc nhở)	-	-

Qua kiểm tra 299 lượt cơ sở, đã ghi nhận có 264 lượt cơ sở được kiểm tra đạt yêu cầu và 29 lượt cơ sở có vi phạm (Chiếm tỷ lệ 9,3%) và 06 trường hợp đang đợi kết quả kiểm nghiệm mẫu sản phẩm (06 cơ sở kinh doanh thuốc, thực phẩm chức năng); Số cơ sở vi phạm bị xử lý là 29 cơ sở (chiếm 100% số cơ sở vi phạm); Trong đó: phạt tiền 29 cơ sở với tổng số tiền 51.384.000 đồng.

Số cơ sở bị tiêu hủy sản phẩm: 03 cơ sở, tổng số loại sản phẩm bị tiêu hủy: 20 loại sản phẩm: Hàng hóa hết hạn sử dụng: Bột bánh mì, nhân bánh mì các loại; mứt bánh kem các loại; Bánh kẹo, nước giải khát các loại. Hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ: Mứt kiwi, mứt Cherry; Hàng có nhãn mác thiếu thông tin theo quy định: Thạch rau câu Hero boy; mứt gừng Huế; bánh mứt Thanh Diệp; Mứt dừa Thành Nhân. Tổng: Trị giá hàng hóa vi phạm: 4.149.000 đồng; Số cơ sở phải khắc phục về nhãn: 03 sản phẩm.

Hiện tại Chi cục đang tiến hành thanh tra, kiểm tra các cơ sở kinh doanh thực phẩm thực phẩm bao gói trên địa bàn tỉnh và lấy mẫu kiểm nghiệm chất lượng an toàn thực phẩm.

*Bảng 3: Các nội dung vi phạm chủ yếu*

TT	Nội dung vi phạm	Số CS thanh tra	Số cơ sở vi phạm	Tỷ lệ % vi phạm
1	Điều kiện vệ sinh cơ sở	299	0	0
2	Điều kiện trang thiết bị dụng cụ	299	9	3,01
3	Điều kiện về con người	299	0	0
4	Công bố tiêu chuẩn sản phẩm	299	0	0
5	Ghi nhãn thực phẩm	297	0	0
6	Vi phạm về quảng cáo thực phẩm	202	0	0
7	Chất lượng sản phẩm thực phẩm	174	12	6,89
8	Vi phạm khác	299	8	2,67

### **4.3. Hoạt động Thông tin truyền thông:**

#### **4.3.1. Công tác tổ chức Lễ phát động ra quân Tháng hành động:**

Chi cục ATVSTP đã phối hợp với UBND huyện Gio Linh tổ chức Lễ phát động điểm Tháng hành động vì An toàn thực phẩm tại Công chào Cửa Việt, TT. Cửa Việt đã huy động 1.000 người tham gia.

#### **4.3.2. Công tác giáo dục tuyên truyền, phổ biến kiến thức, pháp luật an toàn thực phẩm:**

Trong năm 2021, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm phối hợp với Đài truyền Phát thanh Truyền hình, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh xây dựng 01 chuyên mục phát thanh trực tiếp hướng dẫn lựa chọn thực phẩm an toàn trong dịp Tết, 04 phóng sự truyền hình với nội dung: “Cẩn trọng với thực phẩm “Nhà làm” trong dịp Tết Nguyên đán”, “Hoạt động đảm bảo an toàn thực phẩm với thức ăn đường phố”, “Đảm bảo ATTP trong dịp tết Trung thu”, “Giới thiệu sản phẩm OCOP”. Đưa tin hoạt động, phát thông điệp 93 lần trên đài truyền hình, 99 lần trên đài phát thanh; Viết và gửi đăng 39 lượt tin bài viết trên các bản tin Ngành Y tế, Trang điện tử của Cục An toàn thực phẩm, Sở Y tế, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm,...với các nội dung phản ánh về công tác thanh kiểm tra, giám sát ATTP; Tăng cường đảm bảo ATTP Tết cổ truyền; Hướng dẫn bảo đảm an toàn thực phẩm trong phòng chống dịch Covid-19, v.v..., treo 203 khẩu hiệu vượt đường; nhân bản 3.190 tờ rơi, 46 băng đĩa thông điệp phân về các tuyến truyền.

Cùng với việc tổ chức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, Chi cục đã tổ chức 18 đợt tuyên truyền hướng dẫn trực tiếp các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm lồng ghép trong các đợt thanh kiểm tra giám 301 cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm, chợ trên địa bàn tỉnh.

### **4.4. Hoạt động quản lý cơ sở và công bố sản phẩm:**

#### **4.4.1. Công tác quản lý số cơ sở thuộc Chi cục ATVSTP quản lý:**



Bảng 4: Số cơ sở thực phẩm thuộc Chi cục ATVSTP quản lý

TT	Loại hình cơ sở thực phẩm	Chi cục ATVSTP quản lý
1	Sản xuất, chế biến	336
2	Kinh doanh tiêu dùng	0
3	Cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống	63
4	Bếp ăn tập thể	92
5	Thức ăn đường phố	0
<b>Tổng cộng</b>		<b>491</b>

Hiện nay, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm quản lý 491 cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh dịch vụ ăn uống, tăng 125 cơ sở so với cùng kỳ năm trước. Số cơ sở tăng lên tập trung chủ yếu vào nhóm cơ sở sản xuất nước đá dùng liền và bếp ăn tập thể của các trường có tổ chức bán trú. Với loại hình kinh doanh thực phẩm (kinh doanh thực phẩm chức năng) nằm trong các cơ sở kinh doanh dược hoặc trong cơ sở kinh doanh thực phẩm bao gói thuộc trách nhiệm quản lý ngành Công Thương.

#### 4.4.2. Công tác thẩm định và cấp giấy đủ điều kiện VSATTP:

Bảng 5: Công tác cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP

TT	Loại cơ sở thực phẩm	Quản lý cơ sở thuộc đối tượng cấp giấy	Cấp mới	Tích lũy	Tỷ lệ cấp (%)
1	Sản xuất chế biến TP	332	39	124	37,3
2	Dịch vụ ăn uống	63	46	63	100
<b>Tổng cộng</b>		<b>395</b>	<b>85</b>	<b>187</b>	<b>47,34</b>

Trong năm 2021, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm đã cấp mới 85 giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện cho 46 cơ sở sản xuất chế biến và 63 cơ sở dịch vụ ăn uống.

Thực hiện Quyết định số 10/2021/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc phân công, phân cấp quản lý nhà nước về ATTP thuộc trách nhiệm quản lý ngành Y tế trên địa bàn tỉnh. Ngày 08/07/2021, Sở Y tế ban hành Quyết định 1403/QĐ-SYT về việc phê duyệt danh sách các cơ sở sản xuất, kinh doanh, chế biến thực phẩm và dịch vụ ăn uống thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm nên số lượng cơ sở do Chi cục quản lý tăng. Tuy nhiên, do tình hình dịch Covid 19 hoạt động của các cơ sở sản xuất, kinh doanh đặc biệt là các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, các cơ sở sản xuất nước đá dùng liền bị ảnh hưởng nên tỷ lệ cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm thấp hơn so với năm 2020.

(\*) Các cơ sở nhà hàng trong khách sạn và các cơ sở sản xuất bao bì chứa đựng thực phẩm do Chi cục ATVSTP quản lý nhưng thuộc đối tượng không cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP.

#### 4.4.3. Công tác quản lý đối với các cơ sở thuộc đối tượng không cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP:

Hiện nay, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm thực hiện quản lý 96 cơ sở thực phẩm thuộc đối tượng không cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP. Trong đó, có 04 cơ sở sản xuất bao bì thực phẩm và 92 cơ sở nhà hàng trong khách sạn và bếp ăn tập thể

Theo Nghị định 155/2018/NĐ-CP, các cơ sở trên không thực hiện các thủ tục cấp giấy chứng nhận hay ký bản cam kết với cơ quan quản lý nhà nước về ATTP mà chỉ thực hiện các quy định điều kiện cơ sở vật chất, con người và trang thiết bị theo quy định.

#### 4.4.4. Công tác cấp giấy Tiếp nhận bản công bố hợp quy và công bố phù hợp quy định ATTP; Thủ tục tiếp nhận bản tự công bố sản phẩm:

Thực hiện Công văn số 906/UBND-VX và Quyết định 4346/QĐ-UBND thì ngành Y tế (Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm) thực hiện tiếp nhận bản tự công bố và công bố sản phẩm theo quy định tại Nghị định 15/2018/NĐ-CP.

Trong năm 2021, Chi cục đã cấp 10 giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy cho 10 sản phẩm nước sạch dùng cho mục đích sinh hoạt của Công ty cổ phần nước sạch Quảng Trị và tiếp nhận 172 bản tự công bố sản phẩm, nâng số sản phẩm trên địa bàn đã thực hiện tự công bố sản phẩm là 489 sản phẩm, tập trung chủ yếu vào các nông sản trên địa bàn tỉnh (cao, gạo, nước mắm,...).

### 4.5. Kiểm nghiệm phục vụ thanh, kiểm tra và giám sát nguy cơ ATTP:

#### 4.5.1. Kiểm nghiệm phục vụ thanh, kiểm tra:

Bảng 6: Kết quả kiểm nghiệm mẫu thanh, kiểm tra

TT	Loại thực phẩm/ sản phẩm	Vi sinh			Hóa Lý			Tên chỉ tiêu kiểm nghiệm
		TS mẫu	Không đạt	%	TS mẫu	Không đạt	%	
<b>I</b>	<b>Xét nghiệm nhanh</b>				<b>40</b>	<b>3</b>	<b>7,50</b>	
1	Chả				25	2	8,00	Hàn the
2	Mứt các loại				15	1	6,67	Sulfit
<b>II</b>	<b>Xét nghiệm tại labo</b>	<b>60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>114</b>	<b>14</b>	<b>12,28</b>	
1	Nước uống đóng chai	47	0	0	44	0	0	Colifoms, Staphylococcus Aureus, E.coli,

TT	Loại thực phẩm/ sản phẩm	Vi sinh			Hóa Lý			Tên chỉ tiêu kiểm nghiệm
		TS mẫu	Không đạt	%	TS mẫu	Không đạt	%	
								Pseudomonas
2	Thực phẩm chức năng	2	0	0	65	13	20	
3	Mứt các loại	0	0	0	1	1	100	Sulfit
4	Chai Pét	0	0	0	0	0	0	
5	Khác (dăm bông, cá rim, nước mắm)	11	0	0	4	0	0	Coliforms, Staphylococcus Aureus, độ đậm
<b>Tổng cộng (I + II)</b>		<b>60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>114</b>	<b>14</b>	<b>12,28</b>	

Chi cục đã triển khai các đợt thanh tra, kiểm tra lấy mẫu hậu tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm. Đã thực hiện kiểm tra bằng phương pháp test nhanh lý hóa 40 mẫu, có 3/40 mẫu không đạt (chiếm 7,5%) và 174 mẫu xét nghiệm tại labo (114 mẫu lý hóa mẫu và 60 mẫu vi sinh) kết quả 160/174 mẫu đạt và 14/174 không đạt về chỉ tiêu hóa lý (chiếm 8,04%)

Các chỉ tiêu không đạt chủ yếu là hàn the trong chả, sunfit trong mứt, Nitrat trong rau, quả muối ngâm, Thực phẩm chức năng, dăm bông, cá rim, nước mắm.

#### 4.5.2. Kiểm nghiệm phục vụ giám sát nguy cơ ATTP:

Bảng 7: Sử dụng test nhanh để giám sát, kết quả kiểm nghiệm giám sát nguy cơ

TT	Loại thực phẩm/ sản phẩm	Vi sinh			Hóa Lý			Tên chỉ tiêu kiểm nghiệm
		TS mẫu	Không đạt	%	TS mẫu	Không đạt	%	
<b>I</b>	<b>Xét nghiệm nhanh</b>				<b>898</b>	<b>07</b>	<b>0,77</b>	
1	Chả các loại, bún, bánh ,khuôn đậu	-	-	-	415	7	2,09	Hàn the
2	Măng chua, dưa chua, mít, gừng	-	-	-	75	0	0	Sulfit
3	Trong rau, củ, quả				259	0	0	Nitrat
4	Hải sản, bánh phở	-	-	-	38	0	0	Formol
5	Hải sản				55	0	0	Urê
6	Rượu trắng	-	-	-	56	0	0	Methanol

Chi cục đã sử dụng test nhanh giám sát nguy cơ ô nhiễm thường xuyên là 898 mẫu có 07 mẫu không đạt, chiếm tỷ lệ 0,77% (Các mẫu dương tính chủ yếu là chả, bánh đúc dương tính hàn the thường xuất hiện ở các hộ buôn bán nhỏ lẻ, chợ).

#### **4.6. Công tác điều tra phòng chống ngộ độc thực phẩm và các bệnh truyền qua thực phẩm:**

Trong năm 2021, toàn tỉnh đã xảy ra 01 có vụ ngộ độc làm 19 người mắc tại bếp ăn trường học. Tỷ lệ ngộ độc giảm 4,24/100.000 dân.

#### **4.7. Công tác nghiên cứu khoa học, sáng kiến cải tiến kỹ thuật:**

Năm 2021, Chi cục có 01 đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở và đang trình 02 sáng kiến:

- Đề tài: “Thông kê dữ liệu và phân loại cơ sở thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của ngành Y tế trên địa bàn tỉnh Quảng Trị”

- Sáng kiến: "Tham mưu xây dựng Kế hoạch số 5774/KH-UBND ngày 15/12/2020 của UBND tỉnh về Triển khai thực hiện Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 13/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc “Tiếp tục tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trong tình hình mới”"

- Sáng kiến: "Tham mưu xây dựng Quyết định số 10/2020/QĐ-UBND ngày 07/4/2021 về việc Ban hành quy định phân công, phân cấp trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý ngành Y tế trên địa bàn tỉnh Quảng Trị".

#### **4.8. Các hoạt động khác:**

Chi cục đã triển khai các đợt giám sát đảm bảo ATTP như: Lấy mẫu giám sát nguy cơ an toàn thực phẩm tại các làng nghề truyền thống, các chợ, cơ sở kinh doanh thức ăn đường phố trên địa bàn 9 huyện, thị, thành phố; hướng dẫn các cơ sở sản xuất nước đá dùng liền thực hiện đúng các quy định pháp luật về điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm; Giám sát, tư vấn, hướng dẫn việc đảm bảo an toàn thực phẩm tại các bếp ăn bán trú tại các trường học trên địa bàn toàn tỉnh nhằm hạn chế nguy cơ xảy ra ngộ độc tại các bếp ăn trường học; giám sát, tư vấn, hướng dẫn, an toàn thực phẩm tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố phục vụ cho Hội khỏe Phù đồng năm 2021, Lễ hội thống nhất non sông, công tác tổ chức bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị nhiệm kỳ 2021-2026, Lễ Khánh thành dự án Trạm biến áp 220kV; Chương trình Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ nhất tại Quảng Trị và các lễ hội đã diễn ra trên địa bàn tỉnh đảm bảo không để xảy ra ngộ độc thực phẩm trong các sự kiện.

### **III. ĐÁNH GIÁ CHUNG**

#### **1. Thuận lợi:**

- Công tác đảm bảo ATTP nhận được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của UBND tỉnh, Ban chỉ đạo liên ngành về VSATTP tỉnh, Sở Y tế, chính quyền các ngành, các cấp đã đạt được nhiều kết quả tích cực.

- Chi cục ATVSTP đã tham mưu Sở Y tế trình UBND tỉnh ban hành Quyết định số 10/2021/QĐ-UBND ngày 07/04/2021 về việc Ban hành quy định phân công, phân cấp trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý ngành Y tế trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, Quyết định số 1081/QĐ-UBND ngày 06/5/2021 về việc Công bố Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới; thủ tục hành chính sửa đổi,

bổ sung; thủ tục hành chính bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế tỉnh Quảng Trị. Sở Y tế ban hành Quyết định 1403/QĐ-SYT ngày 07/7/2021 về việc phê duyệt danh sách các cơ sở sản xuất, kinh doanh, chế biến thực phẩm và dịch vụ ăn uống thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm làm căn cứ pháp lý để thống kê số cơ sở quản lý trên địa bàn tỉnh và hoạt động cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP.

- Một số huyện đã ban hành quy định phân công, phân cấp trách nhiệm quản lý nhà nước về ATTP thuộc trách nhiệm quản lý ngành Y tế làm căn cứ pháp lý để quản lý cơ sở thực phẩm trên địa bàn tuyến huyện.

- Công tác thanh tra, kiểm tra đã phối hợp thực hiện tốt công tác thanh tra liên ngành, chuyên ngành trong Tết Nguyên đán, tháng hành động, các lễ hội. Qua thanh kiểm tra đã kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm những vi phạm của các cá nhân, tổ chức về an toàn thực phẩm với số tiền 51.384.000 đồng.

## **2. Tồn tại, khó khăn:**

- Do tình hình dịch bệnh Covid-19 nên: Hoạt động truyền thông tập trung đông người như tập huấn, nói chuyện, hội thảo triển khai còn hạn chế; Hoạt động thanh tra, kiểm tra không thể tiến hành thanh tra, kiểm tra loại hình kinh doanh dịch vụ ăn uống theo kế hoạch đầu năm đề ra; nhiều cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn tạm dừng hoạt động nên tỷ lệ cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP đối với các cơ sở vẫn còn thấp.

- Cơ sở vật chất, trụ sở làm việc của Chi cục ATVSTP (được BVĐK TP. Đông Hà để lại) đang xuống cấp, chưa được cải tạo, sửa chữa lại. Hệ thống máy vi tính để bàn đã xuống cấp, hết khấu hao, thường xuyên hư hỏng nên ảnh hưởng đến công tác chuyên môn của Chi cục.

- Chưa có phần mềm quản lý ATTP từ tuyến tỉnh đến tuyến xã nên khó khăn trong công tác quản lý cơ sở thực phẩm và thông tin báo cáo trên môi trường mạng.

- Chi cục chưa được bố trí xe chuyên dụng để thực hiện công tác đảm bảo ATTP và biên chế lái xe đang thực hiện cắt giảm nên khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra, giám sát, thẩm định, điều tra ngộ độc thực phẩm,...

- Một số huyện chưa tham mưu cho UBND huyện, thị, thành phố phê duyệt danh sách cơ sở thực phẩm thuộc nhiệm vụ quản lý của mình theo quy định tại Quyết định số 10/2021/QĐ-UBND nên chưa thống kê chính xác số cơ sở thực phẩm trên địa bàn quản lý.

## **3. Đề xuất, kiến nghị:**

*\* Sở Y tế:*

- Bố trí kinh phí cải tạo, sửa chữa trụ sở làm việc và trang cấp các máy vi tính để bàn cho Chi cục.

- Đề nghị Sở Nội vụ trình UBND tỉnh ban hành Quyết định giữ nguyên biên chế lái xe và cấp kinh phí cho Hợp đồng lao động năm 2022 cho Chi cục.

- Xây dựng phần mềm quản lý ATTP tích hợp danh sách cơ sở thực phẩm, báo cáo công tác ATTP, Ngộ độc thực phẩm từ tuyến tỉnh đến tuyến xã.

*\* Phòng Y tế, Trung tâm Y tế:*

- Các huyện, thị, thành phố tiếp tục tham mưu cho UBND huyện, thị, thành phố phê duyệt danh sách cơ sở thực phẩm thuộc nhiệm quản lý của mình theo quy định tại Quyết định số 10/2021/QĐ-UBND.

- Triển khai và thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP

- Tiến hành rà soát các đối tượng thuộc diện cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP và các cơ sở hết hạn cấp giấy của ngành Y tế trên phạm vi tỉnh.

- Tăng cường công tác giám sát, kiểm tra, tư vấn để nâng tỉ lệ cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP các cấp.

#### **IV. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2022**

##### **1. Về Chi bộ:**

##### **1.1. Thực hiện nhiệm vụ chính trị:**

Tiếp tục lãnh đạo chỉ đạo Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị đó là:

- Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật về vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh.

- Tổ chức tuyên truyền, truyền thông đảm bảo an toàn thực phẩm đến người tiêu dùng, các cấp chính quyền, các cơ sở sản xuất chế biến thực phẩm. Truyền thông với nhiều kênh khác nhau (truyền hình, truyền thanh, nói chuyện chuyên đề, tập huấn, tờ rơi...)

- Tham mưu cho UBND tỉnh, Ban chỉ đạo An toàn thực phẩm tỉnh, Sở Y tế các Kế hoạch dài hạn về chiến lược đảm bảo thực phẩm.

- Nâng cao trình độ chuyên môn cán bộ làm công tác an toàn thực phẩm để kịp với xu hướng phát triển của đất nước và trên thế giới.

##### **1.2. Công tác chính trị tư tưởng:**

- Tiếp tục đấu tranh ngăn chặn đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” theo tinh thần Nghị quyết trung ương 4 lần thứ XII của đảng.

- Tiếp tục duy trì sự đoàn kết nhất trí trong Đảng cũng như toàn bộ CCVC trong đơn vị trên các mặt tư tưởng và hành động. Các chỉ thị, nghị quyết của Đảng được nghiêm túc triển khai thực hiện và phổ biến kịp thời.

- Luôn luôn rèn luyện đạo đức cách mạng cần kiệm, liêm chính, chí công vô tư. Không ngừng học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và 12 điều y đức của ngành.

- Xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh không có đảng viên có tư tưởng lệch lạc, sai trái với quan điểm, đường lối của Đảng, không có đảng viên vi phạm 19 điều đảng viên không được làm.

##### **1.3. Công tác tổ chức cán bộ và xây dựng Đảng bộ/ Chi bộ:**

Tiếp tục bồi dưỡng cán bộ đảng viên diện quy hoạch cũng như các đồng chí đảng viên trong Chi bộ, làm tốt công tác phát triển đảng.

##### **1.4. Lãnh đạo xây dựng cơ quan, đơn vị và các đoàn thể chính trị-xã hội:**

Lãnh đạo chỉ đạo các tổ chức Công đoàn, đoàn thanh niên, phụ nữ phối hợp hỗ trợ nhau làm tốt công việc và phát huy được vai trò của đoàn viên công đoàn, đoàn thanh niên.

### **1.5. Công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng:**

- Tiếp tục giáo dục, tuyên truyền các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến từng cán bộ, đảng viên, nhân viên.

- Duy trì công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng trong chi bộ.

### **1.6. Công tác đấu tranh, khắc phục suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 lần thứ XII của đảng:**

- Chi bộ tiếp tục tuyên truyền, phòng ngừa, đấu tranh, khắc phục suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong toàn chi bộ.

- Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Chi bộ ký cam kết nêu gương đến từng đảng viên, tạo chuyển biến về nhận thức và hành động trong việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

### **2. Về hoạt động Công đoàn:**

- Tiếp tục thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động. Trong đó, chú trọng thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở trong cơ quan.

- Tăng cường công tác phối hợp kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chế độ chính sách đối với người lao động và giám sát theo Quyết định 217-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị.

- Tuyên truyền và triển khai sâu rộng Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp; Chủ động, phối hợp tổ chức tuyên truyền pháp luật lao động, BHXH và công đoàn cho đoàn viên, CNVCLĐ, nhất là công nhân lao động khu vực doanh nghiệp.

- Nâng cao chất lượng đoàn viên, nâng cao chất lượng hoạt động của CĐCS;

- Triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản hướng dẫn mới của Tổng Liên đoàn, LĐLĐ tỉnh về tài chính công đoàn, hoạt động UBKT công đoàn. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát tài chính đối với các cấp công đoàn, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu về kỷ luật, kỷ cương tài chính công đoàn.

### **3. Về hoạt động Đoàn thanh niên:**

- Tham mưu giúp Chi cục tìm ra những mô hình mới, ý kiến sáng tạo cụ thể, thiết thực hơn nữa để góp phần thực hiện tốt phong trào “Đoàn viên thanh niên với phong trào thi đua An toàn thực phẩm”, cũng như việc sinh hoạt chi đoàn, xây dựng chi đoàn thêm vững mạnh.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, Web site, Face book, Zalo, nhằm nâng cao nhận thức của cả nhà sản xuất và người tiêu dùng.

### **4. Về công tác chuyên môn:**

#### **4.1. Nhiệm vụ chung:**

**Phân đấu hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ chuyên môn Sở Y tế giao, thực hiện có hiệu quả công tác tham mưu cho Sở Y tế về công tác bảo đảm an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh, cụ thể:**

- Tham mưu Sở Y tế thực hiện tốt Kế hoạch số 04/KH-SYT ngày 11/01/2021 về việc Triển khai chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 13/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc “Tiếp tục tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trong tình hình mới” trên địa bàn tỉnh Quảng Trị; Kế hoạch số 95/KH-SYT ngày 30/12/2021 của Sở Y tế về đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2021-2025.

- Xây dựng cụ thể các kế hoạch triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu chuyên môn về công tác vệ sinh an toàn thực phẩm năm 2022 tại Quyết định số 466/QĐ-SYT ngày 19/01/2022 của Sở Y tế Quảng Trị.

#### **4.2. Công tác tham mưu ban hành văn bản:**

Tham mưu BCĐLN về VSATTP tỉnh xây dựng, ban hành các Kế hoạch cao điểm trong Tết Nguyên đán, Tháng hành động, Tết Trung thu 2022.

#### **4.3. Công tác cải cách thủ tục hành chính:**

- 100% các thủ tục hành chính do Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm thực hiện đúng trình tự, thủ tục, thời gian.

- Công khai thành phần, thời gian, trình tự thực hiện các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực An toàn vệ sinh thực phẩm trên website của Chi cục và Công thông tin điện tử dịch vụ công tỉnh.

- Ứng dụng Zalo vào trong hoạt động trao đổi thông tin, tư vấn, hướng dẫn cho các cơ sở thực hiện thủ tục hành chính.

- Sử dụng website của đơn vị vào hoạt động tuyên truyền và thường xuyên cập nhật và niêm yết công khai các văn bản quy định liên quan để người dân dễ dàng trong tiếp cận và đặc biệt công khai các thủ tục hành chính.

- Tiếp tục thực hiện cải cách thủ tục hành chính bằng việc số hóa các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực An toàn vệ sinh thực phẩm.

- Nâng tỉ lệ hồ sơ được giải quyết bằng đơn giản thủ tục hành chính và áp dụng các dịch vụ công ích và dịch vụ công trực tuyến vào giải quyết các thủ tục hành chính.

- Triển khai phần mềm quản lý ATTP tích hợp danh sách cơ sở thực phẩm, báo cáo công tác ATTP, Ngộ độc thực phẩm từ tuyến tỉnh đến tuyến xã.

#### **4.4. Thanh tra, kiểm tra:**

##### **\* Thanh tra theo kế hoạch.**

- Thanh tra các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm theo Quyết định số 5758/QĐ-SYT ngày 15/12/2021 của Sở Y tế v/v phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2022.

- Thanh tra, kiểm tra liên ngành trong dịp Tết Dương Lịch.

- Thanh tra, kiểm tra liên ngành trong dịp Tết Nguyên Đán.

- Thanh tra, kiểm tra liên ngành trong Tháng hành động vì ATTP

- Thanh tra, kiểm tra liên ngành trong dịp Tết Trung thu.

##### **\* Thanh tra đột xuất.**

- Khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật.



- Khi có sự cố về an toàn thực phẩm.
- Theo yêu cầu của việc giải quyết khiếu nại, tố cáo.

**\* Hậu kiểm an toàn thực phẩm**

- + Hậu kiểm các cơ sở sản xuất nước mắm, mắm cá, mắm nêm, sứa ngâm muối, mực khô, các khô.
- + Hậu kiểm các cơ sở sản xuất chè túi lọc, chè xanh rời, cà phê, hạt tiêu đen.
- + Hậu kiểm các cơ sở sản xuất bánh bún, tinh bột, ngũ cốc dạng sợi, đậu đen xanh lòng, men nấu rượu, giấm, tương ớt, gạo lứt, chuối sấy, tỏi đen, măng chua, nấm khô, bơ, dầu thực vật.
- + Hậu kiểm các cơ sở sản xuất bánh kẹo, rượu, nước giải khát, sữa bắp, bao bì chứa đựng thực phẩm.
- + Hậu kiểm các cơ sở sản xuất, kinh doanh bao bì thực phẩm, phụ gia thực phẩm
- + Hậu kiểm các sản phẩm mới theo hình thức tự công bố chất lượng (trước 6 tháng tính từ ngày cơ sở tự công bố).

**4.5. Thông tin truyền thông:**

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến kiến thức, giáo dục pháp luật ATTP bằng nhiều hình thức; thông qua Đài Phát thanh, truyền hình, thông tin báo chí và các trang Web điện tử của tỉnh, của ngành và của Chi cục ATVSTP trong các đợt Tết Nguyên Đán, Tháng hành động, Tết Trung thu của năm 2022.
- Tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì An toàn thực phẩm năm 2022.
- Tổ chức các lớp tập huấn hướng dẫn các cơ sở thực hiện tốt các quy định về điều kiện an toàn thực phẩm trong sản xuất, chế biến, kinh doanh doanh, tiêu dùng thực phẩm.
- Tăng cường viết bài, cập nhật thông tin, đưa tin trên trang Web các hoạt động VSATTP trong tỉnh kịp thời và hiệu quả.
- Thông tin kịp thời, đầy đủ kết quả điều tra, truy xuất và xử lý các vụ việc vi phạm trên phương tiện thông tin đại chúng.
- Phối hợp với các tổ chức đoàn thể trên địa bàn tỉnh để tổ chức tuyên truyền về công tác đảm bảo an toàn thực phẩm đến tận người dân.

**4.6. Quản lý cơ sở thực phẩm:**

- 75% cơ sở thuộc đối tượng cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP theo quy định.
- 60% các cơ sở thuộc đối tượng cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của huyện, thị, thành phố có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP theo quy định
- 100% các huyện, thị, thành phố có phê duyệt danh sách do tuyển mình quản lý.
- Thực hiện thủ tục cho các cơ sở có Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP hết hạn và các cơ sở chưa thực hiện thủ tục theo quy định.

**4.7. Giám sát nguy cơ và phòng chống ngộ độc thực phẩm:**

- Lập kế hoạch phòng chống ngộ độc thực phẩm và các bệnh truyền qua thực phẩm.

- Tổ chức các đợt giám sát nguy cơ ô nhiễm thực phẩm thường xuyên; giám sát bếp ăn tập thể, bán trú; giám sát lễ hội, hội nghị diễn ra trên địa bàn tỉnh và giám sát nguy cơ theo chuyên đề.

- Đảm bảo hạn chế không để các vụ ngộ độc tập thể > 30 mắc xảy ra trên địa bàn tỉnh và không để xảy ra tử vong do ngộ độc thực phẩm; Tỷ lệ ngộ độc thực phẩm  $\leq$  7/100.000 dân.

Trên đây là Báo cáo kết quả hoạt động năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022 của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm./.

**Nơi nhận:**

- Sở Y tế (để b/c);
- Công đoàn ngành Y tế (để b/c);
- CDCS Chi cục;
- Các phòng thuộc Chi cục;
- Website Chi cục;
- Lưu: VT, HCTH.

